

# 'นกแอร์' ย้ำผู้นำตลาดในปท. ส่งเครื่องบินเล็กเจาะเมืองรอง

"นกแอร์" ย้ำภาพผู้นำตลาดในประเทศ ส่งเครื่องบินลำเล็ก ATR เจาะเมืองรอง หวังบริการคนไทยได้ครอบคลุมทุกจุด เชื่อมมือนอุตสาหกรรมบินเอเชียอยู่ในช่วงขาขึ้น เผย 3 ปีที่ผ่านมานกแอร์โตเฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 40% ล่าสุดประกาศระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับขยายงานเพิ่มอีก 3,250 ล้าน

นายพาทิ สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสายการบินนกแอร์เปิดเผยว่า กลยุทธ์การเติบโตของสายการบินนกแอร์ในอนาคตจะยังคงโฟกัสตลาดในประเทศไทยเป็นหลักเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้สายการบินมีศักยภาพในการรองรับการเดินทางของคนไทยได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้น โดยที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดให้บริการในเมืองขนาดเล็กแล้ว อาทิ ระนอง, ชุมพร, น่าน, แพร่, ร้อยเอ็ด, ตาก เป็นต้น ซึ่งอัตราการบรรทุกผู้โดยสารต่างอยู่ในระดับที่ 80-90% แทบทั้งสิ้น

จากการตอบรับที่ดีของเมืองรองดังกล่าว ขณะนี้บริษัทได้เตรียมเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินลำเล็กเอทีอาร์เพิ่มอีก 2 ลำในช่วงปลายปีนี้ จากเดิมที่มีให้บริการอยู่แล้ว 2 ลำ และคาดว่าจะรับมอบได้ในช่วงต้นปีหน้า และยังมีแผนเพิ่มเครื่องบิน

เอทีอาร์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินลำเล็ก (นกมินิ) ให้บริการอยู่แล้วจำนวน 5 ลำ ทำให้นกแอร์สามารถให้บริการในพื้นที่ที่มีสนามบินขนาดเล็กได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น ขณะที่เครื่องบินโบอิง 737 ก็ยังมีแผนเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

"ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเราขยายตัวโดยเฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 40% ต่อเนื่อง ปัจจุบันนกแอร์ให้บริการอยู่ 23 เส้นทางบิน ใน 21 จังหวัด ให้บริการเที่ยวบินถึง 483 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ถือเป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากที่สุด"

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ทางสายการบินนกแอร์ก็มีแผนเพิ่มเช่นกัน แต่จะเป็นการเพิ่มแบบช้าแต่ชัวร์ โดยเดือนกันยายนี้จะเปิดเส้นทางบินแม่สอด (ตาก) สู่เกาะลันตาของพม่า และบินชาร์เตอร์ไฟลต์ไปยัง 3 เมืองในประเทศจีน

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 187.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 125 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 3,250 ล้านบาท โดยเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการจัดหาเครื่องบินและเงินหมุนเวียนในการขยายกิจการต่อไป